



ที่บันทึกเลขที่เอกสาร	๐๐๐๕/๔๐๘๘
ตัวอักษร	๐๐๕
เลขที่	๐๐๕
วันที่	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา	๑๐:๑๑:๑๑

ที่ รบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๐๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแสดงผลบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๐๐๐๕/๔๐๘๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ ios และได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงผลบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงผลบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งนี้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพา และแสดงผลบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เล็งเห็นความสำคัญถึงการอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ จึงขอประชาสัมพันธ์การแสดงผลบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา ติระเชมกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๓๒๓๒-๗๑๕๘

โทรสาร. ๐-๓๒๓๒-๘๔๘๐

ผู้ประสานงาน ประวิทย์ ๐๖๔ ๙๓๒๖๕๙๕



คู่มือโปรแกรมบัตรประจำตัวคนพิการ



การดาวน์โหลดโปรแกรมบัตรประจำตัวดิจิทัลเพื่อคนพิการ สำหรับโทรศัพท์สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ Android ในการดาวน์โหลดโปรแกรมบัตรประจำตัวดิจิทัลเพื่อคนพิการ สำหรับโทรศัพท์สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบัตรประจำตัวดิจิทัล ด้วยการเข้าไปที่โปรแกรม Play Store แล้วพิมพ์หาโปรแกรมด้วยคำว่า "บัตรคนพิการ"



การดาวน์โหลดโปรแกรมบัตรประจำตัวดิจิทัลเพื่อคนพิการ สำหรับโทรศัพท์สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ ios ในการดาวน์โหลดโปรแกรมบัตรประจำตัวดิจิทัล เพื่อคนพิการสำหรับโทรศัพท์สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ ios นั้น ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบัตรประจำตัวดิจิทัลเพื่อคนพิการได้ด้วยการดาวน์โหลดที่ Apple Store โดยค้นหาโปรแกรมด้วยคำว่า"บัตรคนพิการ"

เทศบาลตำบลหนองโพ ขอประชาสัมพันธ์การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ หรือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดชีพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์หมายเลข 032-389569